

Kỷ Niệm Họp Mặt 40 năm ra trường Khóa 5 Kỹ Sư Công Chánh

Khuru tòng Giang ghi lại

Với nhã ý của anh chị Đào tự Nam và các bạn cùng khóa cư ngụ tại Nam Cali chúng tôi Khóa 5 Kỹ Sư Công Chánh Phú Thọ khắp thế giới có dịp gặp gỡ nhau sau 40 năm tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Công Chánh tại nhà Anh Chị Nam thành phố IRVINE California vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ Nhật 2 tháng 7 2006.

Năm 1966 chúng tôi 33 người đã tốt nghiệp các ngành thuộc Trường Cao Đẳng Công Chánh gồm có : 23 KS Công Chánh, 5 KS Địa Chánh, 5 KS Nông Sơn và Auditeur Libre

Hiện nay đang sinh sống tại:

Nam Cali:	9
Bắc Cali:	1
Washington State:	3
Oklahoma:	2
Virginia:	1
Canada:	3
France:	1
Norway	1
Việt Nam:	5
USA	2 (không biết địa chỉ)
Không biết ở đâu:	2
Các bạn đã ra đi:	3

Ngoài các bạn Nam Cali đã có mặt: Phạm văn Ân, Nghiêm xuân Đốc, Trần lưu Duyệt, Trần chân Giang, Hà trọng Minh, Nguyễn thúc Minh, Đào tự Nam, Trần văn Thám

Một số bạn khác đã tới từ:

Norway	Nguyễn hương Hữu
Oklahoma:	Phạm hữu Quang
Washington Sate:	Hà quốc Bảo Trương minh Trung
San Jose:	Khuru tòng Giang

(Ngày này 2 năm về trước nhân dịp lễ July 4 2004 cũng tại nhà Anh Chị Đào tự Nam chúng tôi có dịp gặp nhau kỷ niệm 38 năm ra trường. Ngoài các AH Miền Nam, các bạn từ phương xa đã tới như Trần minh Đức (CAN), Ngô anh Tề (OK), Phạm hữu Quang (OK), Khuru tòng Giang (San Jose))

Năm nay chúng tôi cũng có mời một vài bạn bè Khóa đàn anh và Khóa đàn em đến chung vui gồm có:

Ái Văn (Khóa 4 KSCC), Nguyễn văn Luân (Khóa 4 KSCC), Nguyễn duy Tâm (Khóa 4 KSCC), Trịnh Thành (Khóa 6 KSCC), Nguyễn đức Nhuận (Khóa 6 KSCC)



Hình 1: TLDuyệt, TVThám, NDNhuận (K6), NTMinh, TCGiang, HQBảo, PVÂN, TMTrung, NHHữu, HTMinh, KTGiang, PHQuang, ĐTNam, NXĐốc

Chúng tôi bù ngùi cảm động, tay bắt mặt mừng sau một thời gian dài mới có dịp gặp lại nhau. Có người 2, 3 năm, có người tới 20 năm và còn nhiều bạn chúng tôi chưa gặp lại sau 40 năm.

Chúng tôi hàn huyên từ 3 giờ chiều tới hơn 12 giờ khuya mà còn chuyện để nói. Trong lúc đó các Phu Nhân bận rộn lo thức ăn, thức uống và cũng trò chuyện nhộn nhịp.

Anh Chị Nam và các Anh Chị Miền Nam Cali đã hết lòng lo lắng đến miếng ăn, thức uống cho mọi người (các bạn miền Nam không cho các bạn từ phương xa đóng góp gì cả-ăn ở miễn phí)

Anh Phạm hữu Quang (trưởng lớp lúc còn đi học) có ngõ lời mời 2 năm tới Họp Mặt tại Oklahoma City

Ngoài ra chúng tôi còn muốn Họp Mặt tại Na Uy hay là Canada trong những lần tới.

Hơn 12 giờ khuya chúng tôi luyện tiệc chia tay và hẹn gặp lại nhau.



Hình 2: Bánh Kỷ Niệm 40 năm

Hình 4: Picnic với AHCC Nam Cali

Chúng tôi đã thu góp cho Lá Thư Công Chính được \$350



Hình 3: Hàng Đứng_ Các Chị Hữu, Trung, Nam, Nhuận, Giang, Đốc
Hàng Ngồi_ Các Chị Duyệt, HTMinh, NTMinh

